
รายงานการประชุมสภาคณาจารย ์
สามัญ คร้ังที ่ 2/2560 

วันพุธที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 13.00  - 16.30 น. 
ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
========================= 

 
ผู้มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา  ศรีโรจนกลุ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล   ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร ์   รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์   รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  โตอิ้ม  คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์   เลขาธิการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    รองเลขาธกิาร 
 6. รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร  นะคาพันธุช์ัย คณะเทคนิคการแพทย์  
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยทุธ  ขจรปรีดานนท ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 9. ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.วริณุ บุญนุช คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญงิ โควศวนนท ์ คณะพยาบาลศาสตร ์  
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวทิย์  ลิมาวงษ์ปราณ ี คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 12. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ ์ โครงการจัดตัง้สถาบันสิทธิมนษุยชนและสันติศึกษา  
 13. อาจารย์ พรพิมล ล่ิมเจรญิ  บัณฑิตวิทยาลัย  
 14. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์  
 15. อาจารย์ ดร.นันทิน ีนวลนิม่  คณะกายภาพบําบัด  
 16. อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 18. อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผ้ึง  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 19. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนพินธ ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 20. อาจารย์ ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า  วิทยาลัยนานาชาติ  
 21. อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย ์  วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตมิดี อาพัทธนานนท ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 24. รองศาสตราจารย์ นพ.สิงหเ์พ็ชร สุขสมปอง ประธานสภาอาจารย์ศิรริาช  
 25. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญเพ็งรกัษ ์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย ์  
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เจริญสุข ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  
 27. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจติต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์  
 28. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนนัท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
 29. อาจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
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 30. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวไิล  แทนประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร ์  
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษ ี ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 32. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์  ประธานสภาอาจารย์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์
 33. อาจารย์ ดร.ปิยะ เต็มวิรยิะนุกูล  ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ  
 34. อาจารย์ ธรรม จตุนาม  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาลัยราชสุดา  
 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
 36. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาลัยดุริยางคศิลป์  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. อาจารย์ นพ.ต่อพล วัฒนา  คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 2. อาจารย์ นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
 3. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทศันีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 4. รองศาสตราจารย์ นพ.รวิศ เรืองตระกูล คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 5. ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา  ล้ิมสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
 6. อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรชีารัตน์  สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู ้  
 7. อาจารย์ ดร.ปิยภัสร ธาระวานิช  วิทยาลัยการจดัการ  
 8. อาจารย์ ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวด ี  คณะศิลปศาสตร ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ ประธานสภาอาจารย์รามาธิบด ี
 10. อาจารย์ ดร.ชนากานต์ บญุนุช  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 
 11. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาเขตกาญจนบุร ี  
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
  

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 517 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
  เลขาธิการแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 517 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.2 สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยมหิดล  
  เลขาธิการแจ้งว่า สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 4/2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม   
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  เลขาธิการแจ้งว่า ที่ประชุม ปอมท. กําหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากประธานติด
ภารกิจ จึงได้มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ รองประธานฯ คนที่ 2 เป็นผู้เข้าประชุมแทน สรุป
สาระสําคัญจากการประชุม ดังนี้ 
  1. ปอมท. กําหนดเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2560 
จํานวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม สาขาละ 1 คน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
  2. มีการพิจารณาเงิน 8% ที่ข้าราชการได้รับไปแล้ว แต่สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างหารือ
ผู้เกี่ยวข้อง 
  3. มหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการจ้างผู้เกษียณอายุเป็นผู้บริหาร มีการร้องเรียนในประเด็นนี้พอสมควร 
  4. เสนอช่ืออดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย เป็นที่ปรึกษา ปอมท. 
  5. ปอมท. ให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อนํามา
พิจารณาร่วมกัน 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 
  เลขาธิการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจําปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที  
รักษ์พลเมือง สํานักงานอธิการบดี ศาลายา ประธานมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ เข้าประชุมแทน สรุป
สาระสําคัญจากการประชุม ดังนี้ 
  สมาชิกได้แจ้งความประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สักขีพยานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ณ มหิดลสิทธาคาร ครบจํานวน 15 คนตามที่ได้แจ้งไว้กับคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดพิธีฯ ขั้นตอนต่อไปจะเสนอช่ือ 15 ท่านนี้ ให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําส่ังแต่งตั้งต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.5 งาน “ครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” 
 เลขาธิการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงาน “ครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี 

มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในส่วนของสภาคณาจารย์มี
กําหนดการ ดังน้ี 
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 เวลา 8.00 น. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ณ 
บริเวณห้องโถง สํานักงานอธิการบดี 

 เวลา 13.00 น. พิธีมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2559 ณ ห้องบรรยาย
ศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สํานักงานอธิการบดี 

 ประธานได้ขอเชิญชวนสมาชิกมาร่วมงานวางพานพุ่ม และพิธีมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง โดยพร้อม
เพรียงกัน 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.6 การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม และการนับองค์ประชุมของผู้ท่ีได้รับมอบหมายเข้าประชุมสภาคณาจารย์แทน
ประธานสภาอาจารย์ส่วนงาน 

 ประธานแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์ได้ขอเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ 
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภาอาจารย์ส่วนงาน จํานวน 4 ส่วนงาน ได้แก่ สภา
อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ สภาอาจารย์สถาบันโภชนาการ สภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา สภาอาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี 
ท่านละ 500 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท ต่อมากองคลังได้ทําบันทึกแจ้งว่า ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเข้าประชุมแทนประธานสภาอาจารย์ส่วนงานได้ ตามเหตุผลในบันทึกที่ ศธ0517/ว. 7003 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559  
 สภาคณาจารย์ได้ทําหนังสือหารือกองกฎหมายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นกรณีดังกล่าว ซึ่งผู้อํานวยการ
กองกฎหมายได้ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
 กรณีของสภาคณาจารย์นี้ หากมีการมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนหรือมี
ข้อบังคับหรือประกาศกําหนดว่า ให้บุคคลใดรักษาการหรือปฏิบัติหน้าที่แทนหากประธานสภาอาจารย์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใด 
บุคคลดังกล่าวย่อมสามารถได้รับเบี้ยประชุมและถือเป็นกรรมการที่นับเป็นองค์ประชุมได้ (ตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่ 106/2547 และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0512/33452 ลงวันที่ 11 กันยายน 2523) 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 2/2560 ประชุมเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560   
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 2/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

 3.1 การจัดสัมมนา (retreat) ของสภาคณาจารย์ ปี 2560 
 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานฯ คนที่ 1 แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้สอบถาม
สมาชิกสภาคณาจารย์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมสัมมนา (retreat) ของสภาคณาจารย์ 
ประจําปี 2560 เรื่อง สภาคณาจารย์ยุคประเทศไทย 4.0 วันที่ 21-22 เมษายน 2560 ณ ไม้แก้วดําเนินรีสอร์ท จ.ราชบุรี นั้น 
 ในการน้ี มีสมาชิกแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) ดังนี้ 
 1. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล 
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 2. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช 
 6. รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ 
 9. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ 
 10. อาจารย์ พรพิมล ล่ิมเจริญ 
 11. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม 
 12. อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ 
 13. อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ 
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ 
 15. รองศาสตราจารย์ นพ.สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เจริญสุข 
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด 
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า 
 19. อาจารย์ ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ (แทนประธานสภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์) 
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี 
 21. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์ (แทนประธานสภาอาจารย์สถาบันโภชนาการ) 
 ประธานได้แจ้งว่า ถ้าจํานวนสมาชิกที่ไปสัมมนาไม่ถึง 30 ท่าน อาจจะจัดใกล้มหาวิทยาลัย และไม่ต้อง
ค้างคืน ดังน้ันขอให้ฝ่ายเลขานุการสอบถามสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง 
 สําหรับวิทยากรที่จะเชิญมาบรรยายพิเศษในวันที่ 5 เมษายน 2560 นั้น ได้ทาบทามคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมาให้ความเห็นและแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบ กรณีมหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางระยะเวลาการจ้าง/การทําสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่เชื่อมโยงกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งคณบดีทั้ง 2 ท่านได้ตอบตกลงแล้ว 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.2 แนวทางพิจารณากําหนดระยะเวลาการจ้าง/การทําสัญญาจ้าง ของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ 
 เลขาธิการแจ้งว่า ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่
ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการพิจารณาแนว
ทางการกําหนดระยะเวลาการจ้าง/การทําสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหม่ ประกอบกับนโยบายฝ่ายบริหาร
ที่ประสงค์ให้มีการเช่ือมโยงสัญญาจ้างกับการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการเสนอขอแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยที่ประชุมเห็นสมควรแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะกรณี
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การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และเสนอให้ประธานทําหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อขอให้ทบทวนและจัดทําประชา
พิจารณ์ก่อนประกาศใช้ ซึ่งประธานได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้หารือกับผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคลแล้ว 
ได้รับแจ้งว่า แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับหลักการไปแล้ว อยู่ในขั้นตอนการทํารายละเอียดประกอบ และสภา
คณาจารย์ได้เสนอให้จัดทําประชาพิจารณ์ ซึ่งจะได้มีการหารือต่อไป 
 ประธานแจ้งว่า สภาคณาจารย์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดประชาพิจารณ์ อาจจะทําหน้าที่เป็น
ผู้ดําเนินการอภิปราย โดยขอให้ประธานสภาอาจารย์ทุกส่วนงานเข้ามามีส่วนร่วมด้วย จะเสนอให้จัดไปตามวิทยาเขตต่างๆ 
รายละเอียดและความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ แจ้งว่า ได้มีการประชุมคณะทํางานกรณีการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในเวลา 12.00 น. ของวันนี้ ผลสรุปจากการประชุมจะเสนอให้ประธานทําหนังสือถึงอธิการบดี 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประชาพิจารณ์ก่อนการประกาศใช้ต่อไป ซึ่งประธานแจ้งว่าได้ดําเนินการทําหนังสือเสนอเรื่อง
ดังกล่าวไปแล้ว จึงขอฝากสมาชิกทุกท่านเพื่อเตรียมคําถาม หรือข้อเสนอแนะ นําเสนอในการประชาพิจารณ์ต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 การเสนอช่ือกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (ปอมท.) ประจําปี 2560 
  เลขาธิการแจ้งว่า ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ขอให้สภา
คณาจารย์เสนอชื่อกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี 2560 จํานวน 5 สาขา ได้แก่ สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้
สังคม ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560 
  ที่ประชุมมีมติเสนอช่ือกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ดังนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี  สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  3. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร สาขาสังคมศาสตร์ 
  4. รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชยั สาขารับใช้สังคม 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
   ปอมท. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ข้อแนะนําการเสนอชื่อกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
   1. คณะกรรมการดําเนินการฯ จะต้องพร้อมเสียสละเวลาและสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
   - วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิต 
คณะกรรมการในแต่ละสาขา จะต้องเข้าประชุมเพื่อพจิารณาผลงานและคัดเลือกรายช่ือผู้ที่ผ่านรอบแรก 
   - ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการดําเนินการฯ ในแต่ละ
สาขาต้องเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก (ไม่เกิน 3 แห่ง) ซึ่งอาจจะอยู่ในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด 
โดยจะประสานงานให้สามารถเดินทาง ไป-กลับ ภายในวันเดียวกัน 
   2. คณะกรรมการดําเนินการฯ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม ปอมท. พ.ศ.2559 
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   3. คณะกรรมการดําเนินการฯ ในแต่ละสาขาที่มีสิทธิออกเสียงเพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ใน
รอบสุดท้าย กรรมการฯ ผู้นั้นต้องไม่เป็นบุคลากรในสถาบันเดียวกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และกรรมการฯ ผู้นั้นจะต้องเข้า
ร่วมการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกครบทุกรายชื่อ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 4.2 อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ ขอลาออกจากการเป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบาย
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประธานแจ้งว่า อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ ได้ทําหนังสือขอลาออกจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมาเกินกว่า 1 ปีแล้ว แต่
คณะกรรมการฯ ไม่เคยเรียกประชุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 1 ปี และได้ขอให้สภาคณาจารย์ติดตามสอบถาม และไม่มึความ
คืบหน้า จึงขอลาออกจากคณะกรรมการดังกล่าว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วยังไม่เสนอผู้แทนคนใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ยังไม่มีการประชุม ประธานรับจะไปสอบถามความคืบหน้าถึงเหตุผลการไม่เรียกประชุม เพื่อแจ้งสมาชิกให้
ทราบต่อไป 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 5.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ  

 ศาสตราจารย์ พญ .อลิสา ล้ิมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ ลาประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภาคณาจารย์

ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแจ้งว่า ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2560 มอบหมายให้กรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษารับข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อพิจารณาหาข้อมูล และแนวทางแก้ปัญหานักศึกษามหาวิทยาลัยสูบบุหรี่ในพื้นที่
ห้ามสูบ คณะกรรมการฯ ไดม้ีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และวันนี้เวลา 12.00 น. สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 1. โครงการละครเพื่อการเปล่ียนแปลงสังคม ใช้สังคมเป็นตัวบีบค้ัน 
 2. จัดสถานที่ให้ผู้สูบบุหรี่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจํานวนมากพอ 
 3. ตรวจเช็คสารนิโคตินในกระแสเลือดนักศึกษาผู้สูบบุหรี่ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นจากการ

สูบบุหรี่ 
 4. สํารวจจํานวน/ความต้องการ คนสูบบุหรี่ในมหาวทิยาลัยว่ามีจํานวนมากน้อยเพียงใด พื้นที่สูบบุหรี่มี

เพียงพอหรือไม่ 
ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา จะเสนอทั้ง 4 ประเด็นนี้ต่อคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยต่อไป 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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 5.3 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม แต่จากการ
เข้าร่วประชุม ปอมท. ครั้งที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธาน ปอมท. ได้นําเสนอตัวอย่างข้อมูลสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังนี้ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานจ่าย
ร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง สถาบันสมทบ ร้อยละ 6 ของค่าจ้าง เงินชดเชยเลิกจ้าง หรือเกษียณอายุ 3-15 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย  
                              ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยมหิดลมีโรงพยาบาล 3 แห่ง  จึงให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ใช้สิทธิประกันสังคม กับโรงพยาบาล ทั้ง 3 แห่ง ขณะเดียวกันก็สามารถใช้บริการที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกได้ โดยทางศูนย์
การแพทย์จะเรียกเก็บเงิน กับ โรงพยาบาลทั้ง  3 แห่ง ตามต้นสังกัดของพนักงาน  ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกให้บุคลากรใน
ศาลายา สําหรับครอบครัวของพนักงาน  บุคคลในครอบครัว (บิดา-มารดา คู่สมรส และบุตร) เบิกจากกองทุนสวัสดิการฯ วงเงิน 
20,000 บาท ต่อปี หากเกินวงเงินที่กําหนดสามารถใช้สิทธิ Co-pay ในวงเงิน 50,000 บาท นอกจากนี้สมาชิกได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการประกันสุขภาพ กองทุนสวัสดิการ และการใช้สิทธิประกันสังคม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ รับที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และจะเสนอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ประธานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการใช้สิทธิเบิก
ค่ารักษาพยาบาลทั้งของข้าราชการ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการใช้สิทธิประกันสังคม สําหรับรายละเอียดที่ประชุมเสนอ
ให้ประธานสภาคณาจารย์เขียนลงข่าวสภาคณาจารย์ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 5.4 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ใน
ขั้นตอนที่กําหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มี
สาระสําคัญคือ แต่เดิมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น มีแนวทางการปฏิบัติกําหนดไว้แต่ไม่ได้ประกาศให้ทราบชัดเจน ทําให้ผู้ดําเนินการ
แก้ไขปัญหา และคู่กรณี มีความสงสัยในวิธีดําเนินการ มหาวิทยาลัยจึงนําแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นมาทําเป็นประกาศ
ให้ชัดเจน รวมทุกๆด้าน ทั้งด้านบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านกระบวนการซักถาม ด้านกําหนดระยะเวลา และด้านแนวทางข้อสรุปผล 
เมื่อเสร็จส้ินแล้ว ให้รายงานผลสรุปต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยส่ังการต่อไป เมื่อผู้ร้องทุกข์รับทราบผลแล้ว หากประสงค์จะให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล รับเรื่องร้องทุกข์ต่อไป จะต้องดําเนินการร้องทุกข์ภายใน 30 วัน 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.5 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
  อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ ขอลาออกจากผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและ

คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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 5.6 คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ลิมาวงษ์ปราณี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงาน
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.7 คณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบ
กายภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน แจ้งว่า กองกายภาพและและส่ิงแวดล้อมได้จัดกิจกรรมขุดลอกคูคลองรอบมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ได้มีการแจ้งเรื่องจะมีการตัดถนนเส้นใหม่เชื่อมต่อถนนนครอินทร์กับศาลายา บริเวณใกล้โรงแรมรอยัลเจมส์ ได้มี
การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ถนนเส้นใหม่นี้เป็นการเชื่อมการจราจรภาคตะวันตกและตะวันออก 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ แจ้งว่า ท่อระบายน้ําบริเวณแนวถนนด้านข้างตึกสํานักงาน
อธิการบดี อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และอาคารหอสมุดฯ ท่อระบายน้ําขาดไป 100 เมตร เวลาฝนตก 
น้ําจะท่วมขัง ฝากเสนอกองกายภาพและส่ิงแวดล้อมดูแล เนื่องจากใกล้จะถึงฤดูฝนแล้ว อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ รับไป
เสนอแนะกองกายภาพฯ ต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.8 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลแจ้งว่า 
ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า วิเคราะห์เรื่องปัญหาผู้ช่วยอาจารย ์รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้ว
กล้า แจ้งว่า จะนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการประชุมเดือนเมษายน 2560  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.9 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล 
แจ้งว่า จะประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เพื่อคัดเลือกอาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม ปอมท. จํานวน 5 สาขา 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ข่าวสภา

คณาจารย์ได้ออกตามเวลาที่กําหนด คือ ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เริ่มมีบุคลากรเข้ามาตอบคําถาม และร่วมสนุกบ้างแล้ว 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.11 คณะกรรมการฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียน  
  ประธานแจ้งว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่มีผู้ลงนามจริง มีแต่บัตรสนเท่ห์ 1 เรื่อง 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ   
6.1 การออกแถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

  เลขาธิการแจ้งว่า มีกรณีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาออกแถลงการณ์ เรื่อง การใช้อํานาจตาม
มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า เป็นอํานาจเผด็จการ และขัดกับหลักนิติธรรม มีความพร่ําเพร่ือ และไม่มีเหตุจําเป็น
เร่งด่วน ขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติยุติการใช้อํานาจมาตรา 44 
  ต่อมาได้มีแถลงการณ์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนังสือประทับตราแทนการลงช่ือ ความว่า 
  มหาวิทยาลัยมหิดลขอให้กลุ่มบุคคลยุติการกระทําดังกล่าวในทันที การกระทําดังกล่าวไม่ใช่เสรีภาพทาง
วิชาการ เป็นการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยมหิดลในทางที่เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาทางวินัยต่อไป รายละเอียดสมาชิกได้ทราบจากส่ือมวลชนต่างๆ แล้วนั้น 
  ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแถลงการณ์ดังกล่าว แล้วมีความเห็นว่า ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
วิชาการ เป็นแถลงการณ์เชิงความเห็นส่วนบุคคล การมีเสรีภาพทางวิชาการ คือการมีอิสระในการคิด เขียน เกี่ยวกับวิชาการ และ
มีผู้รับผิดชอบต่อคําพูดในฐานะส่วนบุคคล ดังนั้นควรออกแถลงการณ์ในนามบุคคล ไม่ใช่ในนามมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
อธิการบดีเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ที่จะปกป้องช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการของ
ผู้บริหาร สภาคณาจารย์ควรวางตัวเป็นกลาง และควรรับฟังข้อมูลจากทั้ง 2 ฝ่าย หากสมาชิกท่านใดเห็นว่าแถลงการณ์ของ
มหาวิทยาลัยใช้ข้อความเชิงข่มขู่ สามารถทําหนังสือถึงประธานสภาคณาจารย์ได้  และประธานสภาคณาจารย์จะนําเสนอต่อ
อธิการบดีต่อไป แต่จะไม่ออกหนังสือในนามสภาคณาจารย์ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 6.2  สมาชิกลาออก 
                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ลิมาวงษ์ปราณี แจ้งว่า ได้ขอลาออกจากราชการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2  
เมษายน 2560 เพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 6.3 กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
  ที่ประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00-
16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
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                ผู้ตรวจรายงานการการประชุม                                ผู้จดรายงานการประชุม 

 


